



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง (โทร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๐๑๕ หรือโทร. ๖๘๗๙)

ที่ กท ๕๓๐๗/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

ด้วยสำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และได้โอนเงินฝากนอกงบประมาณ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) เลขที่บัญชี ๐๘๒-๐-๐๑๒๑๘-๑ ชื่อบัญชี “เขตลาดกระบัง เงินฝากอุดหนุนทั่วไป” จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการศึกษา พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรโปรดลงนามในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม

(นายปราโมทย์ สีสุบ)

นักวิชาการศึกษานำปฏิบัติการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

(นายนรินทร์ ดันถาวร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

- ลงนามแล้ว

(นายชัชชญา ชำจันทร์)
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง ๒๑ ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากนี้ ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาและสารเสพติดเป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ แต่ยังมีขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยใช้ชื่ออย่างย่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า "โครงการ TO BE NUMBER ONE" เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ การบูรณาการและการรวมพลังจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักได้ว่า การที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน "เป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะกับปัญหายาเสพติด"

ฝ่ายการศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน ๒ โรงเรียน โดยมีทั้งประเภทที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่บั่นทำลายประเทศชาติ และอนาคตของเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานการศึกษา จึงได้นำอมรนำพระปณิธานองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นิเทศและกำกับติดตามการดำเนินงานมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนในสถานศึกษา ด้วยมุ่งหวังที่จะปลุกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและบุคคลรอบข้าง ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ตามความชอบความถนัดและความสนใจ ซึ่งเป็นกระบวนการหล่อหลอมและปลุกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพฤติกรรมมารกล้าแสดงออกเชิงบวกอย่างเต็มรูปแบบให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้คำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ บนหลักการที่ว่า "โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน" "เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง" และ "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำผู้ใหญ่หนุน" โดยมีโรงเรียนชุมชน หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงาน

๒. วัตถุประสงค์ ...

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทูลกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำโรงเรียน และ/หรือมีการดำเนินงานชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนที่มีคุณภาพตามกรอบการประเมิน โดยมีความพร้อม มีความสมัครใจ และมีผลการดำเนินงานต่อเนื่องย้อนหลังตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคและ/หรือระดับประเทศ ทั้งประเภทต้นแบบและประเภทดีเด่น

๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทูลกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานในพื้นที่บริการและเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลกองเชียร์ TO BE NUMBER ONE ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP และ/หรือกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทูลกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำโรงเรียน ให้เกิดการเสริมสร้างและสืบสานการดำเนินงาน

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้สมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมพิเศษตามโครงการในโอกาสต่าง ๆ

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทดลองสาธิตการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในระดับการศึกษาต่าง ๆ และการจัดการศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย ให้เกิดแนวทางการดำเนินงานตามสภาพแวดล้อมและบริบทเฉพาะ

๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโรงเรียนแกนนำประจำเขต ทั้งที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา และที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ให้ครอบคลุมครบทั้ง ๕๐ เขต เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานเขต TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานครในอนาคต

๒.๗ สร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในหมู่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปรึกษาในการบริหารยุทธศาสตร์การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่เขตในการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานเขต TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๒ กลุ่ม (ก. และ ง.) ดังนี้

กลุ่ม ก. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์พื้นที่ตัวแทนระดับกรุงเทพมหานคร ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินงานชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม ตามกรอบแนวทางการประเมิน ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่อเนื่องและยั่งยืน ตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับกรุงเทพมหานครขึ้นไป มีคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ

กลุ่ม ง. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์พื้นที่โรงเรียนแกนนำประจำเขต ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโรงเรียนแกนนำประจำเขต ทั้งที่เปิดสอนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษา และที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ให้ครอบคลุมครบทั้ง ๕๐ เขต เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานเขต TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร

๓.๒ กลุ่มเป้าหมายสนับสนุน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในหมู่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ในการบริหารยุทธศาสตร์การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๔๓๗ ชมรมโรงเรียน โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายหลัก ตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ (ก. - จ.) ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE และร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเขต TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทุกละห่อมหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในหมู่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมครบทั้ง ๕๐ เขต เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานเขต TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย และด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓

(พ.ศ.๒๕๖๔-...

(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับประสิทธิภาพจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๖ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดยุติทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมเป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๖ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้จ่ายและสารเสพติด มาตรการที่ ๑ เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)

๔.๓ เป็นโครงการที่มีรูปแบบจัดอยู่ในประเภทโครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ และจัดอยู่ในประเภทโครงการจัดงาน/ กิจกรรม รวมทั้ง มีการผสมผสานการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การบรรยาย การอภิปราย/ การจัดกิจกรรมกลุ่ม/ การจัดค่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น หรือประสบการณ์/ การสาธิต/ การจัดทำวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้าง/ รื้อสร้าง/ ฟื้นฟู แก้ไขปรับปรุง/ บำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพภายใน/ ภายนอกชมรม - ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวด/ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE การชำระเป็นค่าลงทะเบียน/ ค่าธรรมเนียม/ ค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร รายเดือน - รายปี/ การจัดนิทรรศการ/ การจัดเลี้ยงต้อนรับ/ การใช้จ่ายเป็นค่าจัดงาน/ เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสนองพระปณิธานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๔/๕๒๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งเวียนแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๘/๕๗๐๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

๕.๒ สถานที่ในการดำเนินการ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานที่ราชการ และเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงาน (ทั้งสถานที่ราชการและเอกชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

๗. งบประมาณ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>สนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ๒ กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ (ก.และ ง.) โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดังนี้</p> <p>๑. กลุ่ม ก พื้นที่ตัวแทนระดับกรุงเทพมหานคร ระดับภาคและระดับประเทศ</p> <p>๒. กลุ่ม ง. พื้นที่โรงเรียนแกนนำประจำเขต</p>	<p>แนวทางรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ทั้งนี้ให้ถ้อยแถลงได้ทุกรายการที่ดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร โดยสามารถดำเนินการได้แตกต่างกันหลากหลาย ตามบริบท เช่น</p> <p>๑. ค่าแรงค่า/ ประชาสัมพันธ์/ เผยแพร่/จัดงาน/กิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/บรรยาย/ อภิปราย/ กิจกรรมกลุ่ม/กิจกรรมค่าย/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดมความคิดเห็นหรือประสบการณ์/Workshop/ สาธิตสร้างสรรค์/ ฯลฯ</p> <p>๒. ค่าจัดจ้าง/ ค่าจัดทำ/ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง/ รื้อสร้าง/ซ่อมแซม/ พื้นฟู แก้ไข/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้/ สนับสนุนกิจกรรมต่างทั้งกายภาพภายใน - ภายนอกชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE/ขับเคลื่อนกิจกรรม/ประกวด/ แข่งขัน/ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม/การฝึกซ้อม/การฝึกฝน/การฝึกหัด/ของรางวัล/ ฯลฯ</p> <p>๓. ค่าลงทะเบียน/ ค่าธรรมเนียม/ ค่าสมัครเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก/ ค่าสมัครสมาชิกนิตยสารรายเดือน - รายปี/ ค่าจัดหาสื่อ/ค่าจัดทำป้าย/ ค่าจัดนิทรรศการ/ค่าจัดเลี้ยงต้อนรับ/ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ค่าอาหาร/ ค่าที่พัก/ ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง/ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p>	<p>๒ กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ (ก.และ ง.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น <u>๘๕,๐๐๐.- บาท</u></p> <p>ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแสงหิรัญวิทยาคม (ภาค) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท</p> <p>ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรัตอุปถัมภ์) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ (๘), (๙), (๑๐)</p> <p>- อัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕</p> <p>- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ (๒),(๓),(๔),(๕) (ก)</p> <p>- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงินและการตรวจเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ</p>

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร อาจติดภารกิจเร่งด่วนมีภารกิจต่าง ๆ แทรกซ้อน ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD-๑๙) อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบทั้งหมด หรือตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานปรับรูปแบบแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน/กิจกรรมให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามกลุ่มภารกิจ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และที่ได้รับการสรรหา การคัดเลือก หรือการพิจารณาเพิ่มเติม ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์การดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างกัน และร่วมกับชมรมเครือข่ายอื่น ต่างสังกัด ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

๙.๒ สมาชิก แกนนำ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการอำนวยการชมรม TO BE แนวทางโครงการและสืบสาน NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะการดำเนินงานตามพระปณิธาน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" พัฒนาต่อยอดและปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แบบบูรณาการในการจัดการศึกษาสำหรับทุกคน และการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ภายใต้หลักการดำเนินงาน "โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน" "เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง" และ "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
(๑) จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานภายในโรงเรียน และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่กำหนด	จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ ชมรมโรงเรียน	ผลผลิต	นับจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินงานภายในโรงเรียน และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่กำหนด	๒ ปีงบประมาณ (ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖)
(๒) ร้อยละของสมาชิกแกนนำ คณะกรรมการดำเนินงาน/อำนวยการชมรม TO BE NUMBER ONE สามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและชมรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยมีการเผยแพร่การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาตนเองและชมรม ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม	ร้อยละ ๗๐	ผลผลิต	สมาชิก แกนนำ คณะกรรมการดำเนินงาน/อำนวยการชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม x (คูณ) ๑๐๐/(หาร) จำนวนสมาชิก แกนนำ คณะกรรมการที่มีการเผยแพร่การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานในการพัฒนาตนเองและชมรม ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม	๒ ปีงบประมาณ (ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖)


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- (๑) นิเทศติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน
- (๒) วิเคราะห์นโยบายและปรับแผนตามสถานการณ์

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- (๑) การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในโรงเรียนและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
- (๒) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายปรามอทย์ สีสูป)
นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชัยชญา ขำจันทร์)
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง